

BỘ TÀI CHÍNH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12372 /BTC-ĐT

V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư
XDCB hàng năm

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2011

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương.

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước, hiện nay có tình trạng một số dự án nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung và vốn trái phiếu Chính phủ thuộc các Bộ, ngành khi thực hiện điều chỉnh kế hoạch thì kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh thấp hơn số vốn Kho bạc nhà nước đã thanh toán. Để xử lý tình trạng này, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành điều chỉnh lại kế hoạch để hoàn trả số vốn cấp vượt kế hoạch cho dự án. Để chấn chỉnh công tác điều chỉnh kế hoạch hàng năm theo đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi chung là các Bộ) trong quá trình điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung, vốn TPCP hàng năm, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước để xác định chính xác kế hoạch năm đã thanh toán cho các dự án, đặc biệt các dự án dự kiến điều chỉnh giảm kế hoạch.

Trước khi điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cho các dự án, các Bộ có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư chốt thời điểm dừng thanh toán để điều chỉnh giảm kế hoạch, làm việc với Kho bạc nhà nước để xác định số vốn thuộc kế hoạch năm đã thanh toán, số vốn còn lại, đảm bảo cho kế hoạch của dự án sau khi điều chỉnh giảm không thấp hơn so với số vốn Kho bạc nhà nước đã thanh toán. Các Bộ, ngành chịu trách nhiệm về số liệu giải ngân và số kế hoạch vốn điều chỉnh, đảm bảo việc điều chỉnh kế hoạch vốn của Bộ không dẫn tới thanh toán vốn vượt tổng nguồn vốn giao trong năm kế hoạch. Trường hợp số giải ngân vượt kế hoạch điều chỉnh đề nghị các Bộ, ngành chỉ đạo làm rõ trách nhiệm cụ thể và thực hiện kiểm điểm nghiêm túc các đơn vị liên quan đã để xảy ra chênh lệch.

- Sau khi nhận được kế hoạch điều chỉnh của các Bộ, Kho bạc nhà nước rà soát số vốn giải ngân của các dự án điều chỉnh giảm, ngừng giải ngân ngay đối với các dự án có số vốn đã giải ngân cao hơn số kế hoạch điều chỉnh giảm, phối hợp với các Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xử lý.

Kho bạc nhà nước có trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư XDCB tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ, đảm bảo tổng số vốn giải ngân của các dự án thuộc Bộ, ngành không vượt tổng kế hoạch vốn Nhà nước giao. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- KBNN (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

